

ประจำวันที 24-30 พฤษภาคม 2560

นายกฯ มั่นใจระบายข้าวในสต็อกหมดภายในรัฐบาลนี้ พร้อมหนุนไทยเป็นผู้นำค้าข้าวควบคู่ นวัตกรรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Thailand Rice Convention 2017 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การค้าข้าวไทยและทิศทางในอนาคต" โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว พร้อมด้วยผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญ เช่น จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อังกฤษ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา เป็นต้น เข้าร่วมประชุมกว่า 1 พันคน เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย รวมไปถึงศักยภาพความพร้อมของไทยในการเป็นผู้นำการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สร้างรายได้มาอย่างยาวนานของไทย ประชากรกว่า 4 ล้านครัวเรือนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทำให้แต่ละปีมีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งสามารถส่งออกข้าวเฉลี่ย 10 ล้านตัน/ปี ไปยังตลาดทั่วโลก สร้างรายได้กว่า 150,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้ไทยสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวกลับคืนมาได้ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาข้าวคงเหลือสต็อก โดยได้วางกรอบยุทธศาสตร์และแผนการระบายข้าวอย่างรอบด้าน คำนึงถึงผลกระทบต่อตลาดและราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ โปร่งใส และรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ รวมทั้งพิจารณาจังหวะเวลาในการระบายข้าวอย่างเหมาะสม ซึ่งสต็อกข้าวที่มีปริมาณกว่า 18 ล้านตันที่รัฐบาลต้องเร่งระบายข้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยถือเป็นอุปทานข้าวที่กดทับตลาด ทำให้กลไกการค้าข้าวตามปกติถูกบิดเบือนอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ภาครัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวในสต็อกมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งรัฐบาลได้ทยอยระบายข้าวตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้ให้ความเห็นชอบแล้วประมาณ 13 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 112,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายที่จะระบายข้าวที่เหลือให้หมดในช่วงของรัฐบาลนี้ เพื่อไม่ให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไป และเพื่อให้กลไกตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยเวลา

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาไทย ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ปัญหาข้าวทั้งระบบมีความซับซ้อน ต้องใช้การวางแผน สร้างองค์ความรู้ ใช้ระยะเวลา และต้องอาศัยความร่วมมือ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวไทยอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านการผลิตและการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทยและทำให้ไทยเป็นผู้นำการค้าข้าวและมีนวัตกรรมในสินค้าข้าวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างกลไกการตลาดข้าวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางในการดำเนินการ เช่น บริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าว และพืชเกษตรอื่นๆ ดันทุ่นการผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดทำแผนและทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวทุก 5 ปี เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปภาคเกษตรในระยะ 20 ปี ซึ่งได้ดำเนินงานไปแล้วบางส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างความสมดุลในอุปสงค์และอุปทานของข้าว มุ่งเน้นให้การตลาดนำการผลิต นโยบายนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันทำนา แปลงละ 1,000 ไร่ ขึ้นไป เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รวมทั้งสร้างอำนาจต่อรองราคา

ขณะเดียวกัน ยังมีนโยบายการรักษาตลาด รวมทั้งขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปพร้อมกันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยเน้นดำเนินการเชิงรุก เช่น จัดคณะผู้แทนไทยเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเจรจาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญ โดยตั้งแต่ปี 2557 รัฐบาลไทยได้ส่งมอบข้าวให้รัฐบาลต่างประเทศภายใต้การทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี ปริมาณรวม 3.43 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการค้าข้าวในปัจจุบันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกข้าวของไทย ซึ่งทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นและยอมรับเสมอมา

พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีกลไกตลาดมารองรับในการเชื่อมโยงสินค้า จากแหล่งผลิตโดยตรงไปยังตลาดกลางและศูนย์กระจายสินค้าข้าว เพื่อเชื่อมโยงไปยังตลาดเพื่อนบ้านของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทยให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวไทยกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังเป็นการกระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการค้าของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นวัตกรรมถือเป็นอีกโครงการที่รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มุ่งผลักดันการบริหารจัดการข้าวให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตจาก สินค้าข้าวเชิงโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าข้าวเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยยกระดับภาคการเกษตรและชาวนาไทยให้เป็น Smart Farmer ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงผลักดันให้ชาวนาได้รู้จักทำการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนและสามารถต่อยอดดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง จนสามารถพัฒนาไปเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (SMEs Farmer) ได้ในที่สุด

"หากทุกภาคส่วนร่วมมือบูรณาการทำงานกันอย่างจริงจัง ก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทำให้ระบบข้าวมีความมั่นคงแข็งแรง" นายกรัฐมนตรี กล่าว

พร้อมยืนยันถึงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้น โดยทุกหน่วยงานจะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ซึ่งตนจะเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของทุกกระทรวงเอง โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

นางอภริณี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Rice Convention 2017 ในปีนี้ มีแนวคิดแตกต่างจากการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอแนวคิด "Rice Plus : ข้าวไทย ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม" เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก และโชว์นวัตกรรมข้าวไทยที่นำเทคโนโลยี ขั้นสูงมาแปรรูปข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่

สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-based Economy ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดเตรียมห้องสำหรับเจรจาการค้า หรือ Business Matching เพื่อให้ผู้ส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าวของไทยได้จับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายการส่งออกไปยังตลาดโลกอีกด้วย

นายเจอโรมี่ ซวิงเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไรซ์ เทรดเดอร์ จำกัด กล่าวว่า ตลาดข้าวโลก อยู่ในช่วงขาขึ้น และราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นอีกต่อเนื่อง จากปริมาณข้าวโลกค่อนข้างตึงตัวท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภค ทำให้หลังจากนี้ข้าวไม่ได้อยู่ในภาวะล้นตลาดแล้ว ในส่วนของไทย สต็อกข้าวลดลงไปมาก ทำให้แรงกดดันในเรื่องราคาข้าวไม่มี อีกทั้งผู้ซื้อยังมีความต้องการต่อเนื่อง ทั้งจีน แอฟริกา และฟิลิปปินส์

“ตอนนี้ราคาข้าวขาวเวียดนามต่ำกว่าไทยต้นละ 70-80 เหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นราคาที่ถูกเกินไป แต่คาดว่าในช่วง 3 เดือนหลังจากนี้ที่ซัพพลายลดลง ดีมานด์เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาข้าวขาวเพิ่มขึ้นได้อีกต้นละ 20 เหรียญฯ ทำให้ตลาดกลายเป็นของผู้ขาย เป็นผู้กำหนดราคาได้ อุตสาหกรรมข้าวจะกลับเข้าสู่กลไกปกติ”

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ไทยต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงขึ้น โดยแนวทางการปรับตัวที่สำคัญรัฐบาลต้องสนับสนุนการปลูกข้าวที่เพิ่มผลผลิต ดูแลเรื่องดินน้ำให้เพียงพอ โดยอาจจะต้องใช้เทคโนโลยี ใช้ดาวเทียมวัดพื้นที่ปลูก ปรับพื้นที่ตามปริมาณน้ำที่มี เพราะหากทำได้เช่นนี้ก็จะลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มปริมาณผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งเรื่องนาแปลงใหญ่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องสนับสนุนต่อเนื่อง เพราะไทยเพิ่งเริ่ม แต่เวียดนามทำได้เป็นแสนไร่และเกิดประโยชน์ให้ผลผลิตอย่างชัดเจนที่มาก สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผู้ส่งออกข้าวชี้ข้าวขาขึ้น แนะไทยเจาะตลาดจีน

กระทรวงพาณิชย์จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ “Thailand Rice Convention 2017” โดยมุ่งไปที่ทิศทางตลาดข้าวและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวของไทย ซึ่งมีการเชิญนักธุรกิจจากหลายประเทศเข้าร่วม และมีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าอีกด้วย

งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ข้าวไทย ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในการผลิตและเป็นแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมข้าว ตั้งแต่ภาคการผลิต การค้า และการส่งออก ที่มาร่วมงานจากกว่า 40 ประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานหัวข้อ “การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต” โดยระบุว่า นับเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวที่กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยในส่วนของประเทศไทยได้มุ่งเน้นการระบายสต็อกข้าว ซึ่งกดดันราคาข้าวมานาน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้รัฐบาลสามารถระบายข้าวออกไปได้แล้วจำนวน 13 ล้านตัน จากสต็อกที่มีอยู่ทั้งหมด 18 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท

“การที่ขายข้าวได้น้อยเงินกว้างงบประมาณที่ใช้ในโครงการจำนำข้าว ก็เพราะส่วนหนึ่งมีการทุจริต ทำให้ได้ข้าวคุณภาพห่วย ส่วนคดีความที่ฟ้องร้องในคดีจำนำข้าวก็ยังยืดเยื้อเพราะต้องสู้กันหลายศาล ซึ่งผลจากการแบกสต็อกข้าวไว้ทำให้รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงถึงเดือนละกว่า 1 พันล้านบาท อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือรัฐบาล

จะต้องเร่งรัดการระบายข้าวในสต็อกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากสต็อกข้าวเป็นอุปทานข้าวที่กดทับตลาด ทำให้กลไกการค้าข้าวปกติถูกบิดเบือนอย่างรุนแรง"

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายสต็อกให้หมดภายในรัฐบาลนี้เพื่อไม่ให้รัฐต้องแบกรับภาระต่อไป และเพื่อให้กลไกตลาดกลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ เป้าหมายต่อไปของข้าวไทยคือการเพิ่มมูลค่าและทำให้ไทยเป็นผู้นำการค้าข้าว มีนวัตกรรมสินค้าข้าวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างกลไกข้าวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์ข้าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งการปรับโครงสร้างการผลิต การลดพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการส่งออก ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ยังสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างนวัตกรรมข้าว ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 เป้าหมายต่อไปคือการผลักดันแผนงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

ด้านนายเจอโรมี่ ชวิงเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไรซ์ เทรตเตอร์ จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มการค้าข้าวโลกว่าตลาดข้าวโลก กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกปริมาณข้าวในตลาดโลกค่อนข้างตึงตัวท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภค ทำให้หลังจากนี้ข้าวไม่ได้อยู่ในภาวะล้นตลาดแล้ว ในส่วนของไทยปัจจุบันพบว่าสต็อกข้าวได้ลดลงไปทำให้แรงกดดันในเรื่องราคาข้าวไม่มี อีกทั้งผู้ซื้อยังมีความต้องการต่อเนื่อง ทั้งจีนแอฟริกาและฟิลิปปินส์

“ตอนนี้ราคาข้าวชาวเวียดนามต่ำกว่าไทยประมาณตันละ 70-80 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกเกินไป แต่คาดว่าในช่วง 3 เดือนหลังจากนี้จากสัญญาณบวกต่างๆ ทั้งซัพพลายลดลง ดีมานด์เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาข้าวชาวเวียดนามเพิ่มขึ้นได้อีกตันละ 20 ดอลลาร์ และหลังจากนี้ตลาดจะกลายเป็นของผู้ขาย เป็นผู้กำหนดราคาได้ อุตสาหกรรมข้าวจะกลับเข้าสู่กลไกปกติ”

เช่นเดียวกับนายอาร์มิต กุลราจาณี (Amit Gulrajani) รองประธานอาวุโส แผนกข้าว บริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำสิงคโปร์ กล่าวแนวโน้มการใช้นวัตกรรมถือเป็นความท้าทายของตลาดข้าวหลังจากนี้ คือ ปริมาณการบริโภคสูงกว่าการผลิต จะเห็นได้จากทั้งเอเชีย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ที่บริโภคข้าวประจำ อีกทั้งจีนยังเป็นตลาดสำคัญที่ซื้อข้าวจากทั่วโลก รวมไปถึงแอฟริกา และตะวันออกกลางยังมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าปีนี้ผลผลิตข้าวโลกอยู่ที่ 481.5 ล้านตัน การบริโภคของโลกอยู่ที่ 478.7 ล้านตัน ขณะที่ปี 2561 ผลผลิตจะลดลงเล็กน้อยที่ 481.3 ล้านตัน การบริโภคเพิ่มเป็น 480.1 ล้านตัน

สำหรับตลาดค้าข้าวในครึ่งปีหลังนี้จากการประเมินคาดว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากสต็อกข้าวโลกกำลังเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากไทยไม่มีสต็อกข้าวเหลือแล้ว ทำให้ราคาข้าวอยู่ในแนวโน้มที่ระดับเหมาะสม ขณะนี้คาดการณ์ว่าตลาดโลกในปี 2560 จะมีปริมาณการซื้อขายมากถึง 41.3 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นปริมาณ 42.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นราว 2.3%

นายเคนเน็ท ชาน คิม นิน (Kenneth Chan Kin Nin) ประธานสมาคมผู้ค้าข้าวแห่งฮ่องกง กล่าวว่าตลาดโลกผู้ค้าข้าวรายใหญ่ยังเป็น ไทยอินเดียและเวียดนามขณะที่ประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในอนาคตคือจีน เนื่องจากการเติบโตของประชากร และเศรษฐกิจโดยจีนมีการนำเข้าข้าวประมาณ 37,000 ตันจากทั่วโลกและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ไทยควรปรับตัวในการทำตลาดข้าวในจีน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เพราะต้องยอมรับว่าในขณะนี้ข้าวชาวไทยในตลาดจีนมีการซื้อขายลดลงการทำตลาดพรีเมียมหรือตลาดข้าวหอมมะลิจึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งต้องปรับตัวเข้า

ไปทำตลาดจีนให้มากขึ้นผ่านการขยายออกไปสู่ตลาดในเมืองอื่นนอกจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนตลาด นอกเหนือจากการพึ่งพาภาคส่งออกในเมืองใหญ่และฮ่องกง ที่ขณะนี้ ไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงประมาณ 70% และก็คาดหวังว่าจะขยายตัวได้ถึง 100% ได้ในอนาคต

ที่มา คมชัดลึก

รัฐระบายข้าวดีลที่สุดท้าย 1.7 ล้านตัน ปลดปล่อยวงการข้าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ปริมาณ 1.82 ล้านตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจมายื่นซองจำนวน 58 ราย มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 27 ราย ใน 191 คลัง ปริมาณ 1.7 ล้านตัน คิดเป็น 93.27% ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด รวมมูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 16,823.71 ล้านบาท สำหรับชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นข้าวหอมปริมาณ 1.35 ล้านตัน คิดเป็น 79.41%

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปกรมจะดำเนินการประมวลผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปครั้งที่ 2/2560 เข้าที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวก่อนเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐต่อไป

นางดวงพร กล่าว ว่า ข้าวในสต็อกของรัฐที่ผ่านการตรวจนับและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ปริมาณ 17.76 ล้านตัน ปัจจุบันรัฐบาลไทยภายใต้การบริหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐแล้วปริมาณ 13.24 ล้านตัน และหากสามารถจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีสูงสุดท้ายได้ตามที่มีผู้เสนอซื้อทั้งหมด จะช่วยให้ปัญหาอุปทานส่วนเกินที่กดทับตลาดหมดไป โดยจะเหลือข้าวในสต็อกของรัฐที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกลไกตลาดข้าวที่จะกลับเข้าสู่ระบบการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อตลาดและราคาข้าวไทยในอนาคต

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศช่วง 3 ปี สามารถระบายข้าวออกไปได้ 12.74 ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้านบาทหรือเฉลี่ยมีการขายไปประมาณตันละ 9,038 บาท ซึ่งจะทำให้ขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือก 1.5 หมื่นบาทหรือคิดเป็นต้นทุนข้าวสาร 2.4 หมื่นบาทหรือขาดทุนตันละ 1.49 หมื่นบาท รวม 12.74 ล้านตัน ทำให้ขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำรวม 1.9 แสนล้านบาท

ที่มา โพลด์ทูเดย์

"ข้าวนี้"ไทยแพง"วิต"ออร์เตอร์บังกลาเทศ

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า สถานการณ์การส่งออกข้าว 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) 2560 มีปริมาณ 3,630,219 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 1,530 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลดีจากการส่งออกข้าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีปริมาณ 936,597 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33.4% มูลค่า 541 ล้านเหรียญสหรัฐ 41.1% ซึ่งปัจจัยสำคัญจากการส่งออกข้าวนี้กลับมาเพิ่มขึ้น

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า สัญญาณการส่งออกข้าวครึ่งปีแรกดีเกินกว่าเป้าหมายทั้งปีที่คาดไว้ 9.5 ล้านตัน ปัจจัยสำคัญมาจากตลาดเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะ

ข้าวหนึ่ง ซึ่งมีคำสั่งซื้อเพิ่มมาจากแอฟริกามีกำลังซื้อดีขึ้นจากราคาน้ำมันในตลาดโลกดีขึ้น และตลาดอิหร่านมีการสั่งซื้อข้าวเข้ามา 2 ลอต เป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว 5% อย่างละ 1 แสนตันจากที่หยุดสั่งซื้อไปนาน 10-20 ปี

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าว เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ราคาข้าวหนึ่งของไทยปรับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น สต็อกข้าวรัฐบาลลดลงไปอย่างมากทำให้ไม่มีแรงกดดันเรื่องราคา และตลาดข้าวหนึ่งที่สำคัญ ๆ มีความต้องการมากขึ้น ทำให้ราคาปรับสูงขึ้นมาก ส่วนหนึ่งมีการเก็งกำไรด้วย ผลจากราคาที่ปรับสูงขึ้น ทำให้อินเดียขณะประมูลขายข้าวหนึ่งให้กับบังกลาเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 50,000 ตัน โดยอินเดียเสนอราคาตันละ 428 เหรียญสหรัฐรวมค่าขนส่ง ค่าการจัดส่งมอบ และค่าค้ำประกัน ต่ำกว่าไทยที่เสนอราคาตันละ 445-450 เหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกเริ่มกังวลว่าข้าวเปลือกจะขาดประมาณ 2 เดือนจากนี้ถึงกรกฎาคม เพราะก่อนหน้านี้มีคำสั่งซื้อจากอิหร่าน และแนวโน้มในช่วงปลายเดือนนี้บังกลาเทศจะประมูลซื้อข้าวอีกรอบ น่าจะเป็นข้าวขาวประมาณ 50,000 ตัน และเร็ว ๆ นี้หน่วยงานจัดซื้อข้าวฟิลิปปินส์ (NFA) มีแผนจะเปิดประมูลจากเอกชนในรูปแบบ G to P ประมาณ 2.5 แสนตัน เพราะผลผลิตภายในประเทศไม่ดี

"ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อข้าวชนิดใดถ้าฟิลิปปินส์ซื้อข้าวขาว 25% มีโอกาสที่เวียดนามจะชนะสูง เพราะราคาข้าวไทยพลิกกลับมาสูงกว่าเวียดนาม 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยอยู่ที่ตันละ 380-390 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ข้าวเวียดนามอยู่ที่ 330 เหรียญสหรัฐ และการทำข้าว 25% ต้องใช้ปลายข้าว แต่ตอนนี้ไทยไม่มีปลายข้าวในระบบด้วย"

นอกจากนี้ ในการประชุมไทยแลนด์ไรซ์คอนเวนชัน ปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 มีกำหนดการว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอริักจะเดินทางมาร่วมและเข้าพบนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ซึ่งอาจจะมึสัญญาที่ตีในการสั่งซื้อข้าวรอบใหม่อีก

"รัฐบาลควรอาศัยจังหวะนี้ระบายข้าวสารในสต็อกให้หมดเพื่อให้ราคาข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตใหม่ได้ปรับฐานราคาสูงขึ้นหลังจากนี้ ควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างนวัตกรรมข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป"

ทั้งนี้ ผลจากภาวะตลาดข้าวเริ่มกลับมาฟื้น ทำให้บรรยากาศการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปตลอดสุดท้าย ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 ที่ใช้เพื่อการบริโภคปกติปริมาณ 1.82 ล้านตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็คึก มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 58 ราย ล้วนแต่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ที่ต้องการซื้อข้าวลอตนี้ไปสต็อกไว้ (ตาราง) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวจะพิจารณาผลประมูลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอนุมัติผลระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์บริโภค ให้เอกชน 10 ราย ปริมาณ 5 แสนตันจากที่นำมาเปิดประมูล 1.03 ล้านตัน มูลค่า 1,523 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทยในแคนาดา ดึง 9 ร้านอาหารดังร่วมโปรโมทได้ผลตอบรับดีเกินคาด

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทยในประเทศแคนาดา Thailand Riceberry Rice Tasting Week โดยเชิญผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการอาหาร รวมทั้งสื่อมวลชนแคนาดาเข้าร่วมงานและชิมอาหารไทยหลากหลายเมนูที่ดัดแปลงจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งได้ผลตอบรับดีเกินคาด

12 บาท เป็น 13.50-13.60 บาท และเร็ว ๆ นี้ เชื่อว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าว อย่างต่ำ 250,000 ตัน เพราะมีสต็อกข้าวเหลืออยู่น้อยมาก คาดว่าน่าจะให้ทันสมัยมอบข้าวช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.ที่จะถึงนี้ เนื่องจากขณะนี้การเก็บเกี่ยวในฟิลิปปินส์ เสร็จหมดแล้ว รวมทั้ง บังคลาเทศ เพิ่งจะเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่งอีก 50,000 ตัน โดยเอกชนไทยจะไปเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ด้วย

ที่มา เดลินิวส์

นบช.อนุมัติขายข้าวเสื่อม 5 แสนตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมเฉลี่ยกก.ละ 3 บาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เสนอผลการพิจารณาระบายข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์บริโภค ซึ่งเปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 11 ให้กับประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบช.) พิจารณาและได้อนุมัติขายให้กับเอกชนจำนวน 10 ราย ใน 81 คลัง ปริมาณ 5 แสนตัน จากทั้งหมดที่นำมาเปิดประมูล 1.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,523 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติขายข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรม เนื่องจากทางคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว ซึ่งมี น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาแล้ว และได้กำหนดเกณฑ์ราคาที่จะอนุมัติขายให้กับผู้เสนอซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 2,000 บาท เพราะการเสนอซื้อข้าวเสื่อมรอบนี้ มีการเสนอซื้อหลากหลายราคา โดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ตันละ 500 บาท จึงต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นมา ส่วนที่เสนอต่ำกว่าก็ไม่อนุมัติขาย

อย่างไรก็ตาม หากนับรวมการอนุมัติขายข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรมรอบนี้ จะทำให้ตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศในช่วง 3 ปี สามารถระบายสต็อกรัฐบาลออกไปได้แล้ว 12.74 ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้านบาท

สำหรับการเปิดประมูลข้าวสารเป็นการทั่วไปล็อตสุดท้าย ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 ที่ใช้เพื่อการบริโภคปกติ ปริมาณ 1.82 ล้านตัน โดยในวันนี้ (24 พ.ค.) มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 58 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติ 59 ราย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคา หลังจากนั้นจะเสนอที่ประชุม คณะทำงานระบายในวันที่ 26 พฤษภาคม ก่อนที่จะสรุป เสนอคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต่อไป

"ในการประชุมนบช.วันที่ 12 มิ.ย. กรมจะเสนอแนวทางการระบายข้าวที่เหลือค้างสต็อก ซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นจะทราบผลการประมูลข้าวทั่วไปว่าขายหมดหรือไม่ หากขายหมด จะเหลือข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้อาหารคน 2 ล้านตัน ซึ่งจะเปิดระบายในเดือนมิ.ย.นี้ และข้าวกลุ่ม 3 อีก 5 แสนตันที่ยังเหลืออยู่จะระบายในเดือนก.ค.นี้"

สำหรับการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 พ.ค. 2560 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน มูลค่า 6.65 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกมูลค่า 6.12 หมื่นล้านบาท หากคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จะมีมูลค่า 1,951 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,728 ล้านเหรียญสหรัฐ

"การส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดย 5 เดือน สามารถส่งออกได้แล้วสัดส่วน 48% ของเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 9.5 ล้านตัน ทำให้คาดว่า การส่งออกข้าวไทยในปีนี้น่าจะไปได้ถึง 10 ล้านตันอย่างแน่นอน" นางดวงพร กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ส่งออกข้าว 5 เดือนพุ่ง 14.3% คาดทั้งปีทะลุเป้า 9.5 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยตั้งแต่เดือน 1 ม.ค. – 17 พ.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน และมีมูลค่าส่งออกรวมอยู่ที่ 1,951 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 1,728 ล้านดอลลาร์

“ภาพรวมตลาดข้าวตอนนี้ราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดย 5 เดือนแรกสามารถส่งออกได้แล้วสัดส่วน 48%ของเป้าหมายการส่งออกทั้งปีที่กระทรวงพาณิชย์ไว้ 9.5 ล้านตัน และจากแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันคาดว่าปีนี้ น่าจะส่งออกได้ถึง 10 ล้านตันแน่นอน”

นางดวงพร กล่าวว่าปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากการเร่งระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ทำให้ลดแรงกดดันด้านราคา ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาข้าวในส่วนของข้าวเปลือกเฉลี่ยขายอยู่ที่ตันละ 7.8 – 8 พันบาท ข้าวสารตันละ 1.29 – 1.3 หมื่นบาท ราคาส่งออก F.O.B. อยู่ที่ตันละ 393 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากตันละ 387 ดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนซึ่งถือเป็นราคาที่ดีมาก

นางดวงพร กล่าวว่า จะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปล็อตสุดท้าย ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 ที่ใช้เพื่อการบริโภคปกติปริมาณ 1.82 ล้านตัน ในวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน 58 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติ 59 ราย ได้ทยอยเดินทางมาเพื่อยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าว และพบว่าราคาที่เอกชนยื่นเสนอเบื้องต้นเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 4.1 พันบาท – 1.9 หมื่นบาท โดยหลังจากที่สรุปผลการเปิดซองในวันนี้ คณะทำงานระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลจะประชุมในวันที่ 26 พ.ค. และเสนอผลให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวันที่ 31 พ.ค. ก่อนเสนอประธานทบ.อนุมติขาย

“ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)วันที่ 12 มิ.ย.นี้ กรมจะเสนอแนวทางการระบายข้าวที่เหลือค้างสต็อก ซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นจะทราบผลการประมูลข้าวทั่วไปว่าขายหมดหรือไม่ หากขายหมดจะเหลือข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้อาหารคน 2 ล้านตัน ซึ่งจะเปิดระบายในเดือน มิ.ย.นี้ และข้าวกลุ่ม 3 อีก 5 แสนตันที่ยังเหลืออยู่จะระบายในเดือน ก.ค.นี้”

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาล 12.74 ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยมีการขายไปประมาณตันละ 9,038 บาท จะทำให้ขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือก 1.5 หมื่นบาท หรือคิดเป็นต้นทุนข้าวสาร 2.4 หมื่นบาท หรือขาดทุนตันละ 1.49 หมื่นบาท รวม 12.74 ล้านตัน ทำให้ขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำรวม 1.9 แสนล้านบาท

ที่มา คมชัดลึก

ยกร่าง"มาตรฐานข้าวสี"ใหม่ คุณคุณภาพ-สร้างมูลค่าเพิ่ม

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้เตรียมยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวสีไทยขึ้นมาใหม่ โดยมีการหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไปหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Oryza sativa L. วงศ์ Gramineae หรือ Poaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้าที่เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีตามพันธุ์กรรม และเป็นข้าวที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับบริโภค รวมทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ที่บรรจุหีบห่อ ยกเว้นข้าวเปลือกที่อาจไม่บรรจุหีบห่อได้ โดยยกเว้นไม่คลุมข้าว ก.ที่ผ่านการแต่งสี เช่น ย้อม

สีด้วยดอกอัญชัน และ ข.ข้าวเปลือกและข้าวกล้องที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4000, มกษ. 4001 มกษ. 4004

พร้อมกำหนดค่านิยามข้าวสี แบ่งตามสภาพ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวเปลือก แบ่งตามสีเยื่อหุ้ม เมล็ด เป็นสีม่วง/สีดำ เช่น พันธุ์มะลิณิลสุรินทร์ พันธุ์หอมนิล ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวลิ้มผิว ข้าวเหนียวช่อไม้ไผ่ 49 ข้าวเหนียวดำ หมอ 37 และเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น สังข์หยดพัทลุง พันธุ์ทับทิมชุมแพ หรือ กข.69 พันธุ์หอมกุหลาบแดง พันธุ์หอมแดง พันธุ์หอมกระดังงา 59 พันธุ์โกเมนสุรินทร์ ทั้งนี้ นิยามแบ่งตามปริมาณแอมิโลส เป็น 4 กลุ่ม ตั้งแต่ พวกข้าวเหนียวไม่มีแอมิโลสเลยไปจนถึงข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสเกิน 25% พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลากและเครื่องหมาย สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง สุขลักษณะ วิธีการวิเคราะห์และชักตัวอย่างข้าวด้วย

นางสาวณภาพร อัครวิโรจน์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า การยกร่างนี้ เป็นผลจากที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้เห็นชอบให้มีการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวเมื่อปี 2558 ยังไม่ครอบคลุมข้าวสีที่ปัจจุบันมีการผลิตและส่งออกมากขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้ยกร่างมาตรฐานข้าวสีไทยขึ้นเพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและกำหนดเกณฑ์อ้างอิงการค้า

โดยมกอช.ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ มีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มข้าวสีแดง สีม่วงต้องปลูกและผลิตในไทย ไม่มีกลิ่นปลอดภัยต่อการบริโภค และได้นำร่างดังกล่าวหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งออกข้าว รวมถึงเกษตรกร ตอนนี้อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเห็นชอบและจะออกประกาศเป็นมาตรฐานบังคับเร็วๆ นี้

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า มาตรฐานข้าวสีควรกำหนดเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจก่อน เพื่อให้ผู้ซื้อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับตัดสินใจ ดยกระบวนการใช้ควรต้องมีการนำเสนอขายพร้อมกับสินค้าตัวอย่างประกอบ เพราะขณะนี้มีสายพันธุ์ข้าวสีจำนวนมาก และการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่ากันในแต่ละฤดูกาลผลิต คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีการสียังไม่สม่ำเสมอระหว่างฤดูนาปรัง และนาปี หากกำหนดมาตรฐานบังคับอาจกระทบการส่งออกได้

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวสีมีสัดส่วนเพียง 0.01% เทียบกับการส่งออกข้าวทั้งประเทศ โดยปี 2559 มีการส่งออกข้าวกล้องแดง ปริมาณ 8,710 ตัน ข้าวเหนียวดำ 2,187 ตัน ข้าวกล้องดำ 1,324 ตัน จากปี 2558 ที่ทุกชนิดส่งออกรวม 10,130 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

API เริ่มงาน! “พาณิชย์”เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร นำร่องข้าว หลังบอร์ดไฟเขียวแผนทำงานสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Institute for Agricultural Product Innovation : API) ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ โดยกำหนดบทบาทการทำงานที่เน้นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรม การศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางของตลาดเพื่อนำไปสู่การวิจัยที่ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงขยายช่องทางการตลาดเชิงรุกตั้งแต่

ตลาดชุมชนจนถึงตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือในเชิงพาณิชย์ และไม่เข้าซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการวิจัยเป็นหลัก

“ระยะแรกจะเริ่มดำเนินการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมจาก "ข้าว" เป็นสินค้านำร่อง เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีผลต่อเกษตรกรที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถดูดซับปริมาณข้าวล้นตลาดภายในประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น โดยมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจะได้ประโยชน์ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและส่งผลเชิงบวกต่อราคาข้าวที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับ” นางดวงพรกล่าว

นางดวงพรกล่าวว่า สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรนวัตกรรมฯ จะเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (APi Connect) โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียน ออย. เป็นต้น และจะจัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย (APi Contest) โดยผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอ นวัตกรรมสินค้าพร้อมแนวคิดแผนประกอบธุรกิจ (Business Plan) เพื่อชิงรางวัล โดยผู้เข้าประกวดทุกรายจะได้รับการอบรมสัมมนาการวางแผนและการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ จะเดินหน้าสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภค (APi Campaign) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจโพสต์ภาพถ่ายสินค้านวัตกรรมข้าวบนหน้าเฟซบุ๊ก facebook.com/APIinspire อินสตาแกรม instagram.com/APIinspire และทวิตเตอร์ twitter.com/APIinspire พร้อมกับใส่ข้อความประกอบ (Caption) และติดแฮชแทค #Apiinspire ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการคัดเลือกโพสต์ที่มีจำนวน Like และ Share มากที่สุดเพื่อรับรางวัล โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โทร 02 547 4771-86 ต่อ 4044, 4047

สำหรับสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือเรียกชื่อย่อว่า APi จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 ม.ค.2560 โดยเป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัดกรมการค้าต่างประเทศ และขณะนี้ได้เริ่มต้นการทำงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมแล้ว
ที่มา Commerce News Agency

ไนจีเรียแจ้งกรณีออกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าและบริการ 41 รายการ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้า (CTG) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป (อียู) นอร์เวย์ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น เป็นต้น ได้หยิบยกประเด็นที่ไนจีเรียออกมาตรการจำกัดการนำเข้าและการใช้เงินตราต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้านำเข้าและบริการจำนวน 41 รายการที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 ขึ้นหารือ เพราะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามพันธกรณีที่ไนจีเรียได้ผูกพันไว้กับ WTO และส่งผลกระทบต่อ การส่งออกนำเข้าทั้งจากประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังไนจีเรียและการนำเข้าสินค้าของผู้นำเข้าไนจีเรียด้วย

ทั้งนี้ ผู้แทนไนจีเรียได้ชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว และอยู่ระหว่างการทบทวนให้ เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ WTO ซึ่งกรมฯ จะติดตามความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2558 ธนาคารกลางไนจีเรีย (The Central Bank of Nigeria : CBN) ได้ ออกประกาศฉบับที่ TED / FEM / FPC / GEN / 01 / 010 กำหนดให้การนำเข้าสินค้าและบริการจำนวน 41

สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า แม้ว่าในปี 2016 การส่งออกข้าวเวียดนามไปยังจีนจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2015 แต่จีนยังคงเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวของเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในปี 2016 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังจีนมีปริมาณ 1.8 ล้านตันคิดเป็น 37% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปี 2015

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามรายงานว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีประมาณ 1.8 ล้านตันโดยจีนมีสัดส่วน 40% กว่าของการส่งออกดังกล่าว

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้เปิดเผยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่จะมีผลแทน พระราชกฤษฎีกาเลขที่ 109 ซึ่งว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการค้าขายและการส่งออกข้าว ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่จะผ่อนปรนมากขึ้น โดยยกเลิกกฎระเบียบหลายประการที่ถูกรับรองว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมข้าวเวียดนาม ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ส่งออกข้าว

ร่างพระราชกฤษฎีกานี้จะยกเลิกมาตรการข้อ 18 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนสัญญาส่งออกข้าว และ ข้อ 19 เกี่ยวกับราคาขั้นต่ำในการส่งออกข้าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามกำหนดให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะต้องมีคลังสินค้าสำหรับเก็บข้าวโดยเฉพาะที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ตันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีโรงสีข้าวที่มีกำลังผลิตขั้นต่ำ 10 ตันต่อชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่กำหนดให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามเพียงแค่มียุทธศาสตร์สำหรับเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารตามมาตรฐานที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงมีใบรับรองความปลอดภัยด้านอาหารตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่กำหนดให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามต้องมีพื้นที่หรือความร่วมมือกับผู้ผลิตข้าวในเรื่องการผลิตและบริโภคข้าว ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ด้วย

ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ (organic rice) ข้าวหนึ่ง (parboiled) ข้าวที่มีสรรพคุณทางยา (medicinal rice) ไม่จำกัดปริมาณส่งออกสำหรับผู้ค้าแต่มีหน้าที่ต้องรายงานสัญญาการส่งออก

ร่างพระราชกฤษฎีกายังยกเลิกข้อกำหนดการลงทะเบียนสัญญาส่งออกข้าวกับสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เพียงแต่ต้องรายงานสัญญาส่งออกข้าวทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม www.moit.gov.vn เป็นง่ายต่อการบริหารจัดการการส่งออกข้าว หลังจากได้รับข้อมูลที่จำเป็นแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปที่พอร์ทัลแห่งชาติเวียดนาม (vnsw.gov.vn) อัตโนมัติเพื่อเป็นฐานสำหรับปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรต่อไป

แม้จะยังไม่มีการกำหนดว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ แต่ผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่มีท่าทีสนับสนุน ตัวอย่างเช่น นาย Nguyen Van Hung บริษัทส่งออกข้าว Eco Tiger ซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตข้าวอินทรีย์กล่าวว่า ที่ผ่านมาริชิตต้องส่งออกข้าวผ่านทางบริษัทตัวกลาง มีความไม่สะดวก มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าด้วย นาย Pham Thai Binh บริษัท Trung An Hi-Tech Agriculture Co., Ltd กล่าวว่า การยกเลิกการกำหนดราคาขั้นต่ำในสัญญาส่งออกข้าวเป็นแนวทางที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยให้การส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การลงทะเบียนสัญญาส่งออกข้าวออนไลน์นั้นยังสะดวกกว่าวิธีการในปัจจุบันมาก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 7 เหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ยังมีไม่มากนัก โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 398-403 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 391-396 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งราคาที่ปรับสูงขึ้นนี้เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามา

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวอินเดียอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด เนื่องจากรัฐบาลเร่งจัดหาข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินรูปีก็อยู่ในระดับที่แข็งค่าจึงเป็นอุปสรรคต่อการเสนอขายข้าวของผู้ส่งออกของอินเดีย โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 5% ใกล้ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศกำลังเร่งที่จะนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้ยามฉุกเฉินและชดเชยผลผลิตข้าวในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ ซึ่งหนึ่งในความพยายามดังกล่าว รัฐบาลบังคลาเทศได้เจรจากับรัฐบาลเวียดนามเพื่อทำข้อตกลงในการจัดหาข้าวจากเวียดนาม โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MoU) โดยในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ (2017-2021) เวียดนามจะจัดหาข้าวให้แก่บังคลาเทศปีละ 1 ล้านตัน หากได้รับการร้องขอจากบังคลาเทศ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยด้านความต้องการข้าวและภาวะราคาข้าวในตลาดโลก ซึ่งหลังจากที่มีการลงนามดังกล่าว รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศว่าจะซื้อข้าวขาว 5% จากเวียดนามประมาณ 250,000-300,000 ตัน ซึ่งรัฐบาลบังคลาเทศได้เชิญให้ผู้ค้าข้าวของเวียดนามเดินทางไปเยือนบังคลาเทศให้เร็วที่สุดเพื่อเจรจาเรื่องรายละเอียดของข้อตกลงและราคาที่จะมีการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งทางการบังคลาเทศคาดว่าในปีนี้บังคลาเทศอาจจะซื้อข้าวจากเวียดนามมากถึง 500,000 ตัน

หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 2) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) White Rice (Atap) CIF Liner out term) โดยจะปิดรับข้อเสนอราคาประมูลในวันที่ 11 มิถุนายน และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกัน โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla 40%

ด้านสำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้าการเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) White Rice (Atap) CIF Liner out term) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท Agrocorp International ในสิงคโปร์ได้เสนอราคาข้าวต่ำที่สุดที่ 406.48 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยการประมูลครั้งนี้มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 5 ราย

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในปีนี้บังคลาเทศอาจจะนำเข้าข้าวประมาณ 600,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ โดยในปัจจุบันรัฐบาลมีสต็อกข้าวเหลือประมาณ 350,000 ตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอิรักได้เห็นชอบให้กระทรวงการค้าสาธารณสุขอิรัก และคณะกรรมการธัญพืช (Grain Board) ของสาธารณสุขอิรักสามารถนำเข้าข้าวและข้าวสาลีจากบริษัทต่างประเทศได้โดยตรง

ส่วนการประมูลซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 100,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ยื่นเสนอข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 587-597 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งมีรายงานว่าคณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Grain Board of Iraq) ได้ตกลงซื้อข้าว (US #2 Long Grain Milled Rice) จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 587เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 822,543 ตัน ลดลงประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 899,026 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 61,696 ตัน ลดลงประมาณ 14.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 71,845 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 760,847 ตัน ลดลงประมาณ 8.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 827,181 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,055 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 169,618 ตัน ฝรั่งเศส 139,454 ตัน เนเธอร์แลนด์ 107,045 ตัน โปแลนด์ 64,862 ตัน อิตาลี 62,677 ตัน เยอรมนี 61,803 ตัน โปรตุเกส 45,156 ตัน เบลเยียม 37,747 ตัน สเปน 30,873 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,696 ตัน สวีเดน 19,948 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-16 พฤษภาคม 2560 มีการส่งออก 201,019 ตัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 158,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 171,339 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 131,847 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 29,680 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,808 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,679 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 90,472 ตัน กรีซ 38,025 ตัน สเปน 21,845 ตัน โปรตุเกส 21,655 ตัน บัลแกเรีย 14,468 ตัน สหราชอาณาจักร 4,587 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2017 สหรัฐฯสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯในสหภาพยุโรปได้มากกว่า 10,000 เมตริกตัน มูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์ เป็นปริมาณและ

มูลค่าที่สูงเป็นประวัติการณ์ การส่งออกข้าวหนึ่งที่เป็นข้าวเมล็ดยาวของสหรัฐฯเข้าไปยังสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง 5,877% และการส่งออกข้าวเมล็ดยาวเพิ่มขึ้นถึง 515%

ทั้งนี้ ข้าวสหรัฐฯปรากฏตัวในตลาด ethnic ของสหราชอาณาจักรมานานแล้ว แต่การเติบโตอย่างมากของการนำเข้าในปี Terry Harris ผู้บริหารบริษัท Riceland Foods และเป็นประธานของ USA Rice Europe, Middle East, Africa Promotion Subcommittee ระบุว่า เป็นผลตอบสนองต่อการริเริ่มทำการส่งเสริมข้าวสหรัฐฯในตลาดสหราชอาณาจักรที่มุ่งเป้าไปที่ตลาด mainstream ที่ได้เริ่มต้นในปี 2014

กิจกรรมการตลาดข้าวในสหราชอาณาจักรได้รับการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นโดยการใช้จ่ายที่กว้างขวางยิ่งขึ้นที่ครอบคลุมรวมผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีกกลุ่ม ethnic ที่เป็นตลาดสำคัญของข้าวเมล็ดยาวสหรัฐฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญในกลุ่มผู้บริโภคคนจีนและคนแคริบเบียนเชื้อสายแอฟริกัน (Afro-Caribbean) ซึ่งในปี 2016 สหรัฐฯประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นคู่ค้ากับ Wanis ผู้ค้าส่งรายใหญ่ของกลุ่ม Afro-Caribbean นอกเหนือจากภาคการค้าส่งและค้าปลีกแล้ว ความต้องการข้าวสหรัฐฯยังเกิดขึ้นในภาคการให้บริการอาหารและภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรอีกด้วย โฆษกรายหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าคุณภาพที่ดีเลิศและที่คงเส้นคงวาของข้าวสหรัฐฯคือผลประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ที่มา USA Rice

ไนจีเรีย

กรมศุลกากรไนจีเรีย (The Nigeria Customs Service; NCS) ได้เน้นย้ำถึงมาตรการห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

